

# การดำเนินงานรายตำบล TSI

ตำบล จรเข้เผือก อำเภอ ตำนมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี



<b>มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</b>	<b>ศักยภาพตำบล &gt;</b>	<b>ประเมิน (ก่อน)</b> ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง (11)	<b>ประเมิน (หลัง)</b> ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง (13)
------------------------------------	-------------------------	---	---

**ข้อมูลพื้นที่ตำบล**  
ตำบลจรเข้เผือก อำเภอตำนมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอตำนมะขามเตี้ย เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร โดยมี จำนวนครัวเรือน 3,752 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 11,118 คน แบ่งเป็น ชาย 5,620 คน หญิง 5,498 คน ซึ่งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสด็จ, หมู่ที่ 2 บ้านจรเข้เผือก, หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง, หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะไฟ, หมู่ที่ 5 บ้านไทรทอง, หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน, หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง, หมู่ที่ 8 บ้านหนองกวาง, หมู่ที่ 9 บ้านเนินสวรรค์, หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา, หมู่ที่ 11 บ้านสวนจิวพัฒนา, หมู่ที่ 12 บ้านหินสีพัฒนา ทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์เป็นหลัก มีโรงเรียน 15 แห่ง และศาสนสถาน 11 แห่ง

**กลไกการดำเนินงาน**  
การดำเนินงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเล็งเห็นว่า การสร้างความร่วมมือในท้องถิ่นนั้นจะสามารถช่วยให้การดำเนินงานนั้นมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก ศูนย์การศึกษาอกระบบอำเภอตำนมะขามเตี้ย และพัฒนาชุมชนอำเภอตำนมะขามเตี้ย แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานในการเข้าถึงประชาชนที่ลำบาก ขาดอาชีพ ขาดรายได้ และดำเนินการด้านการประสานงานกับปราชญ์ชุมชนและผู้นำชุมชนต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างชีพ รวมกลุ่ม และสร้างช่องทางการขายต่าง ๆ ด้วยการดำเนินโครงการในลักษณะนี้ แม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ประชาชนในพื้นที่ก็ยังสามารถที่จะดำเนินโครงการต่อได้ด้วยตนเอง อย่างยั่งยืนต่อไป

**TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ**

- ด้านสุขภาพ** พบว่า ประชาชนไม่มีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม จำนวน 50 คน และคนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 20 คน
- ด้านรายได้** พบว่า คนอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่มีอาชีพและรายได้ จำนวน 90 คน

**ผลลัพธ์**

- การจ้างงาน** ดำเนินการจ้างงานบุคคล จำนวน 18 อัตรา ได้แก่ บัณฑิตจบใหม่ 10 อัตรา, ประชาชน 5 อัตรา และนักศึกษา 3 อัตรา
- การพัฒนาทักษะของผู้ถูกจ้างงาน** โดยทุกคนเข้าอบรมพัฒนาทักษะ 4 หลักสูตรครบถ้วน ได้แก่ 1) Digital Literacy 2) English Literacy 3) Social Literacy และ 4) Financial Literacy ทั้งนี้ผู้ถูกจ้างงานที่ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน ก.พ.ร. นั้นได้เข้าอบรม TDGA จำนวน 7 รายวิชา
- กิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ** คือ การยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวอร์มอล
- ข้อมูล Community Big Data** มีการสำรวจข้อมูล 10 หมวดหมู่ รวมจำนวน 230 รายการ

**การพัฒนาพื้นที่ : การยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวอร์มอล**  
**โจทย์ของพื้นที่ :** มีความต้องการในการสร้างอาชีพและรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงกำหนดการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

- อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด, การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแปรรูปวัตถุดิบชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกอัญชัญ, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะกรูด, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นกระตึกไก่ดำ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างตราสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ทางการตลาดยุคนิวอร์มอล : สร้างตราสินค้า เพื่อเพิ่มรายได้ทางการตลาดยุคนิวอร์มอล, เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพ, ร่วมกันออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และแบรนด์
- อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตลาดเชิงรุกของผลิตภัณฑ์ชุมชน : ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่สร้างร้านค้าออนไลน์, ร่วมมือกับศูนย์ศึกษานอกระบบ, สร้างเครือข่าย OCCC ทาง Social Network เพื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชนของพื้นที่ต่าง ๆ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ	ผลลัพธ์เชิงสังคม
<ol style="list-style-type: none"> <li>รายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาท/คน/เดือน</li> <li>ลดต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ ด้วยการแปรรูป</li> <li>วัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่น มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ด้านสุขภาพ : ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน</li> <li>ด้านความเป็นอยู่ : มีครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและที่ปกอาศัยไม่มั่นคงและปลอดภัย</li> <li>ด้านการศึกษา : หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของเด็ก</li> <li>ด้านรายได้ : ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนในการฝึกอาชีพและผลักดันให้สามารถสร้างรายได้ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่ง</li> <li>ด้านค่านิยม : ประชาชนในตำบลสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ โดยการมีส่วนร่วมกับโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนได้รับการดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการขั้นพื้นที่</li> </ol>

**ข้อเสนอแนะ**  
การบริหารจัดการโครงการในภาพรวมจำเป็นต้องดำเนินการอย่างบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของผู้ถูกจ้างงาน และการติดตามโครงการอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถพัฒนาตำบลได้ครบทุกมิติ

